

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒.๑/๗๐๕๑



สสค. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ11408/66

1 ธ.ค. 2566 เวลา 17.41 น.



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๔๗๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความละเอียด แจ่มแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

๒. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่กำหนดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการบังคับใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อป้องกันความสับสนในการนำไปปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. สำหรับการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการที่ชัดเจน รัดกุม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นไปอย่างยุติธรรม สามารถป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อการกระทำผิดได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรเผยแพร่ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตุนชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความมั่นคง

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๒๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๗๕๖

E-mail : natjaya@nesdc.go.th